

'กูรูเศรษฐศาสตร์' ชี้ศก.สอบผ่าน

กรุงเทพฯ • กูรูเศรษฐศาสตร์ชั้นนำส่วนใหญ่ 74.6% พันธงเศรษฐกิจโลกทำไทยยังไม่โง่หัว "การเมือง-ทีม ศก." แทบไม่มีผลกระทบ 52.4% ชี้รัฐบาลบึกบึนทำดีที่สุดแล้ว แต่ 36.5% ยังหวังให้ดีกว่านี้ เน้นต้องเร่งลงทุนเมกะโปรเจกต์ช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันอาทิตย์ กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน 63 คน เรื่อง ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยทำไม่ยังไม่ฟื้น โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ที่ถูกสำรวจนั้น เป็นเพศชาย 39 ราย หรือ 61.9% และเพศหญิง 24 ราย หรือ 38.1% จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ราย หรือ 4.7% ปริญญาโท 49 ราย หรือ 77.8% และปริญญาเอก 11 ราย หรือ 17.5% โดยทั้ง 63 คนนั้นทำงานในหน่วยงานภาครัฐ 34 ราย หรือ 54% ทำงานในภาคเอกชน 22 ราย หรือ 34.9% และสถาบันการศึกษา 7 ราย หรือ 11.1%

สำหรับ 27 องค์กรชั้นนำที่กรุงเทพโพล

อ่านต่อหน้า 10

'กูรูเศรษฐศาสตร์'

ได้สอบถามนักเศรษฐศาสตร์นั้น ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), สำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.), สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.), สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์, มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารธนาชาต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย, บริษัททิพย์ประกันชีวิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.), คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ด้านผลสำรวจในเรื่องสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นในปัจจุบัน พบว่า 74.6% มองว่ามาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นหรือฟื้นไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการส่งออก, 46.6% ชี้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ลดลง, 32.3% ราคาสินค้าเกษตรหลายๆ ชนิดที่ตกต่ำ, 31.2% หนี้ภาคครัวเรือนที่ส่งผลต่อการบริโภคของคนใน

ประเทศ, 7.4% ปัญหาทางการเมืองที่คอยเหนี่ยวรั้งให้รัฐบาลทำงานได้ไม่เต็มที่, 3.7% ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่มีฝีมือพอ, 1.6% อื่นๆ อาทิ ภัยแล้งกระทบรายได้เกษตรกร/รัฐบาลใช้จ่ายล่าช้า และ 1.6% ไม่แน่ใจ

เมื่อสอบถามว่า คิดอย่างไรกับผลงานการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 52.4% รัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว ภายใต้ข้อจำกัดและปัจจัยต่างๆ ที่กระทบ, 36.5% มองว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้, 7.9% นำผิดหวัง และ 3.2% มองว่าดีกว่าที่คาดหวังไว้

ส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าในตอนนี้ รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการเรื่องใดเป็นพิเศษ 71.4% เห็นว่าเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขนาดใหญ่, 61.9% ช่วยเหลือเกษตรกร/แก้ปัญหาภัยแล้ง, 52.4% กระตุ้นกำลังซื้อ กระตุ้นการบริโภค, 38.1% ดูแลภาคส่งออก, 34.9% ส่งเสริมการท่องเที่ยว, 28.6% ดูแลผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เช่น ให้เงินกู้, 9.5% อื่นๆ คือกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน/สร้างความเชื่อมั่น/สร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและยุโรป และ 1.6% ไม่แน่ใจ